



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศไทย 25 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,438 ราย จากระบบเฝ้าระวัง 2,151 ราย คัดกรองเชิงรุก 282 ราย รักษาหายเพิ่ม 547 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ยอดผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม 26,597 ราย ยังรักษาอยู่ 24,207 ราย เสียชีวิตสะสม 46 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,765,004 ราย เสียชีวิต 3,121,779 ราย รักษาหาย 125,301,903 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ประเทศในอาเซียนที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด ได้แก่ **ฟิลิปปินส์** 9,661 ราย รองลงมา **อินโดนีเซีย** 4,544 ราย **มาเลเซีย** 2,717 ราย ขณะที่ไทยเป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาค **อินเดีย** กลายเป็นประเทศฉีดวัคซีนโควิดเร็วเป็นอันดับที่ 14 ของโลก มากกว่า 2.4 ล้านโดส ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 3.5 แสนราย **ลาว** ประกาศล็อกดาวน์นครหลวงเวียงจันทน์และอีกหลายแขวง บังคับใช้มาตรการทางสังคมเข้มงวด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ล่ารายชื่อไล่ รมว.สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, nationtv)

-โลกออนไลน์มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า "หมอไม่ทน" ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อไล่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ออกจากตำแหน่ง จากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดโควิด 19 เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่ง มียอดคนร่วมลงชื่อแล้วกว่า 1 แสนราย

2. พยาบาลอาการปากเปี้ยวหลังรับวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Ch3plus, facebook, sanook)

-พยาบาลชาย ในรพ.แห่งหนึ่ง จ.สระบุรี มีอาการปากเปี้ยวหลังรับวัคซีนซิโนแวค เมื่อ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา แพทย์วินิจฉัยเป็นอาการข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนซิโนแวค ต่อจากนี้ วอนทางผู้ใหญ่อยุ่เยียว เพราะร่างกายกลับมาเพียง 80% ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เต็มที่เหมือนเดิม ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว

3. พระสงฆ์ใส่ชุด PPE ทับจิวรป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-พระมหาไพโรวัลย์ วรณโณ วัดสร้อยทอง โพสต์ภาพ พระสงฆ์กลัวโควิด ใส่ชุด PPE คลุมจิวร ออกมาปฏิบัติศาสนกิจ ชาวโซเชียลวิจารณ์ว่า พระสงฆ์ไม่มีความจำเป็นต้องสวมใส่ชุดป้องกันดังกล่าว เพราะไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงเหมือนบุคลากรทางการแพทย์ และในศาลาเป็นสถานที่ที่อากาศค่อนข้างถ่ายเท เพียงแค่พระสงฆ์รวมทั้งญาติโยมสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการทำศาสนกิจน่าจะเพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อแล้ว

4. ประเด็นผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-น.ส.อมรรัตน์ แพรเขียว หรือน้องเมย์ อายุ 23 ปี เสียชีวิตภายหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 วัน ญาติระบุมีอาการแพ้รุนแรงก่อนส่งตัวเข้า รพ.

5. ประเด็นใน Twitter

-ผู้ใช้งาน @Si_Siripan ระบุ หมอทวิศิลป์ รายงานผู้เสียชีวิตแต่ละราย เน้นว่าเพราะโรคอ้วน ทำให้เข้าใจว่าเพราะอ้วนจึงเสียชีวิต แนะนำควรให้ความรู้ ไม่ใช่สร้างความกลัวหรือสั่งสอน เช่น ให้ข้อมูลสถิติคนน้ำหนักเกินเมื่อติดเชื้อมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไป 113% ที่ต้องเข้า รพ. 74% เข้า ICU และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 48%

-ผู้ใช้งาน @PPply01 แนะนำให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการดูแลตัวเองสำหรับผู้มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อที่รอเตียง ต้องกักตัวเองอยู่บ้าน

6. รายงานสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-นายณัฐพร วุฒิกลิ่นหอม นายกษมาคมการคำดิจิทัลไทย เป็นเพื่อนของนายกุลทรัพย์ วัฒนผล หรือ อ๊ฟ เกมเมอร์และผู้บุกเบิกวงการอีสปอร์ตไทย ผู้ป่วยโควิด 19 ที่เสียชีวิต แสร้งภาพจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 ที่แจ้งรายละเอียดของนายกุลทรัพย์ ระบุว่า มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน โรคอ้วน และปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตมาจากโรคประจำตัว นั้น ขอชี้แจงว่าเพื่อนไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว แต่เสียชีวิตเพราะไม่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ด้านเพื่อนสนิทยืนยัน เช่นกันว่าผู้เสียชีวิตสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายประจำ รวมถึงควบคุมอาหารเพื่อรักษาสมดุลร่างกาย

7. พยาบาลกักตัวหลังผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า มีพยาบาลห้องฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กว่า 10 คน ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว หลังผู้ป่วยโควิดมารักษาและปกปิดข้อมูล พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มความระมัดระวังตัวเอง ยกกระตักการป้องกันต้องสันนิษฐานว่าทุกคนที่เข้ามาป่วยติดเชื้อไว้ก่อน

8. ยืนยันไม่มีโพลท์เข้าเหล้าอินเดียเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, isaranews)

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก.การต่างประเทศ เปิดเผยกรณีข่าวชาวอินเดียเข้าเหล้าอินเดียเข้าเหล้าเครื่องบินเพื่อเดินทางมาประเทศไทยว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากการแปลข่าวที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวต่างประเทศผิด ทำให้มีการตีความว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีฐานะร่ำรวยประสงค์จะเข้าเหล้าอินเดียเที่ยวบินโดยสารจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยเมื่อข่าวระบุมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอินเดียประสงค์จะเดินทางไปยังเมืองคูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีบางส่วนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้น

-สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีนำเสนอข่าวดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นายสุทธิพงษ์ คงพล ผอ. กพท. ยืนยันข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ส่วนที่ปรากฏภาพผลการติดเชื้อของชาวอินเดียที่เข้ามาแล้วตรวจพบเชื้อระหว่างกักตัว กระทรวงฯได้ชะลอชาวอินเดียที่จะขอเข้าไทยไว้แล้วทั้งหมด ส่วนกรณีกองทัพอากาศจัดเครื่องบินไปรับคณะของผู้ช่วยทูตทหารจากอินเดียกลับไทยในช่วงเวลานี้ ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องดำเนินการตามมาตรการเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-บ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยืนยันไม่มีเที่ยวบินเข้าเหล้าอินเดียจากอินเดียเข้าไทย ขณะนี้ไม่มีแค่เที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้านเท่านั้น

9. สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, INN, TNN, thebangkokinsight, nationtv, sanook, mcot, 77kaoded, js100)

-สถานการณ์ใน **จ.เชียงใหม่** คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่คือพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นแม่ของเด็ก ยอดสะสมกลุ่มนี้ 37 คน ภาพรวมจังหวัดพบผู้ป่วยโควิดลดลงเหลือ 91 คน แต่ยังมีมาตรการป้องกันเข้มงวดสั่งปิดตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายชายของ **จ.ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 75 ราย **จ.นนทบุรี** พบ 178 ราย พร้อมประกาศให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานแคชเชียร์และร้านเบเกอรี่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วย **จ.นครราชสีมา** พบผู้ติดเชื้ออีก 21 ราย ผู้ว่าฯออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ **จ.สระแก้ว** พบติดเชื้อใหม่ 27 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์งานบวชที่ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ **จ.ชัยภูมิ** ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย ประกาศปิด 5 หมู่บ้าน และสั่งดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านที่จัดงานบวชแห่หน้าค่อไป

10. บุคลากรทางการแพทย์ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaipbs, amarintv)

-คณะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่ หลังสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ระบุหลังจากการชี้แจงของผู้นำประเทศและผู้บริหาร สธ. หลายครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงขอเสนอว่า 1.ให้ยกเลิกข้อตกลงที่ว่า "โรงพยาบาลแห่งใดตรวจพบว่าคนไข้มีการติดเชื้อ ให้โรงพยาบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแล จนกระทั่งคนไข้ไม่มีเตียงนอนในโรงพยาบาล" ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ป่วยคงค้างรอเตียงจาก รพ. เป็นจำนวนมาก โดยเครือข่ายสุขภาพในต้องเข้ามาจับบทบาทในการจัดการ รับผู้ป่วยไว้ใน รพ. ที่เหมาะสม หรือโยกย้ายผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ สายด่วน 1668 ควรทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเขตสุขภาพเท่านั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดหา 2. ให้รัฐบาลประกาศให้ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเอง สามารถเลือกที่จะแยกกักตนเองที่บ้านได้ มีการติดตามอาการ และเตรียมระบบให้พร้อมที่จะเข้าสู่ รพ. ได้ตลอดเวลา 3. พิจารณาเรื่อง lock down อย่างเร่งด่วน 4. ขอให้มีส่วนเกี่ยวข้องแถลงแผนการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่กำลังจะได้รับการขออนุญาต 5. การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่สามารถเกิดความผิดพลาดได้ หากแต่ต้องยอมรับและพร้อมจะขอโทษต่อประชาชนในข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการที่ผ่านมา รวมถึงการสื่อสารที่ทำให้ร้ายจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารและ จนท. ทั้ง 2 กระทรวง ร่วมสำรวจพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก และอาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา เพื่อเตรียมการใช้เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, thaigov)

-รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. เยี่ยม รพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ และศูนย์แรกรับสนามกีฬาหัวหมาก-นิมิบุตร รองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีเตียงในเขต กทม. ขนาด 200 เตียง เปิดใช้แล้ว 130 เตียง มีผู้เข้าพักแล้ว 117 ราย ส่วนที่เหลือกำลังทยอยเปิดเพิ่ม หากผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงมีระบบส่งต่อ รพ.พทุมธานี ได้ทันที โดย สพฉ. เป็นผู้จัดการรถขนย้ายผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-รมว.สธ. เรียกประชุม ศบค.สธ. เร่งด่วน เพื่อหาแนวทางจัดการรับส่งผู้ป่วยที่ยังรอเตียงอยู่ที่บ้านในพื้นที่ กทม. ที่ตกค้างจำนวนมาก และมีบางส่วนเสียชีวิต เบื้องต้นหารือกับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาใช้สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย เป็นหน่วยประสานงานกลางในการรวบรวมผู้ป่วยที่ยังไม่มีเตียงรับให้มาอยู่ในจุดเดียวกัน โดย สธ. จะทำหน้าที่สนับสนุน รับข้อมูล และกระจายผู้ป่วยไปรักษาต่อยัง รพ. และสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ หากไม่พอก็จะกระจายไปรักษาที่ปริมณฑล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, isaranews, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนบางส่วนได้รับข้อมูลเรื่องวัคซีนคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีด จึงขอให้ สสส. เร่งสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องกับประชาชน คำแนะนำในการปฏิบัติตน อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน เพื่อลดความวิตกกังวล และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีน ขอย้ำว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, sanook, js100, workpointtoday)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ ปัญหาหลักตอนนี้อยู่ในพื้นที่ กทม. ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีปัญหาด้านการใช้เตียง ขณะนี้ยังมีเพียงพอ แต่หากการติดเชื้อยังรุนแรงต่อเนื่อง เตียงผู้ป่วยหนักจะรองรับได้ 1-2 สัปดาห์จากนี้ จึงมีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อปรับวิธีการควบคุมโรคและกระบวนการบริหารจัดการ เพราะหลายภาคส่วนอาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางไปจนถึงไม่มีอาการ กรมการแพทย์ ออกมาตรการลดเวลาการอยู่ใน รพ. ให้เหลือ 10 วัน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเตียงที่คล่องขึ้น ขณะที่ ยาฟาวิพิราเวียร์ จากประเทศญี่ปุ่น จะขนส่งถึงประเทศไทย 26 เม.ย. จำนวน 2 ล้านเม็ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, บางกอกทูเดย์, ผู้จัดการ, newtv, sanook, INN, thailandplus, acnews, thaigov)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง รายงานผู้เสียชีวิตล่าสุด ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ คือ ภาวะอ้วน และมีประวัติเป็นสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและเดินทางไปในสถานที่แออัด และหลายรายคือผู้ที่มีอายุน้อย ภาพรวมในระลอกเดือนเมษายน พบผู้เสียชีวิตมีอายุเฉลี่ย 29 ปี สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 24 เม.ย. 64 ฉีดสะสม 1,124,153 โดส ภาพรวมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หลายจังหวัดฉีดได้ครบ 100% สำหรับบุคลากรในคลินิก และสถานพยาบาลเอกชน จะประสานเข้ารับการฉีดให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, mcot, thailandplus, newtv, js100)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลจำนวนมาก มีผู้ติดเชื้อตกร้าง 2,554 ราย ยังไม่มียา สธ. จึงร่วมกับภาครัฐ เอกชน และกทม. ปรับระบบ โดยรวบรวมข้อมูลจาก สปคม. สายด่วน 1668 และสายด่วน 1330 ทำให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทวนซ้ำ และโทรหาผู้ป่วยทุกรายเพื่อลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ได้มีการติดต่อกลับหาผู้ติดเชื้อทุกราย นัดหมายเพื่อรับส่งมายังจุดคัดกรอง 3 จุด ได้แก่ สขยช. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ Hopsitel ของกรมการแพทย์ สามารถจัดส่งผู้ป่วยได้แล้ว 1,039 คน รอเข้ารับการรักษา 814 คน ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการประสาน ขอให้โทรติดต่อหมายเลข 1668

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ประชาไท, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, thaigov, thestandard, sanook)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดยังมีปัญหาคือ เตียงไอซียูใน กทม. ขณะนี้ รวม รพ.ทุกสังกัด มีประมาณ 700 เตียง วางอยู่ประมาณ 140 เตียง หากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูง และมีผู้อาการหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าเตียง ICU จะรองรับได้ประมาณ 10 วัน ดังนั้น ต้องพยายามนำคนติดเชื้อเข้าสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการดูแล คนสีเหลืองอ่อน ๆ ต้องได้รับยา เพื่อที่อาการจะได้ไม่หนัก เตียงไอซียูถึงจะเพียงพอ ขอความร่วมมือประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง 2 สัปดาห์

-ร.อ.นพ.อัครวิริยะ แพงมา เลขาธิการฯ สพด. กล่าวว่า สพด. ดำเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ในหลายส่วน ได้แก่ 1. ประสานข้อมูลกับสายด่วน 1669 1668 และ 1330 เป็นหลัก 2. นำข้อมูลที่มาช่วยให้ทีมที่เข้ามาสนับสนุน และเร่งระดมกำลังจากหลายภาคส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้ามายังปัจจุบัน สพด. มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้เฉลี่ยวันละ 40-50 คน รถรับส่งประมาณ 20 คัน ซึ่งกำลังระดมเพิ่มอยู่ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 1 คันจะรับได้ 3-4 รายขึ้นอยู่กับลักษณะของรถ ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดง จะเป็น 1 รายต่อรถพยาบาล 1 คัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv, INN)

-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความระบุ ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 กองทัพไทย จัดรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมเจ้าหน้าที่ 31 คัน ตั้งเป้า 50 คัน พร้อมปฏิบัติงานวันที่ 25 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึง ผู้เสียชีวิตทั้ง 11 คน อยู่ใน กทม. 5 คน ปทุมธานี 2 คน และสุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม นครราชสีมา จังหวัดละ 1 คน ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง และมีหญิงตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ เสียชีวิตด้วย ทั้งนี้ รายงานพบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กทม. 1,078 คน เชียงใหม่ 163 คน นนทบุรี 115 คน สมุทรปราการ 77 คน ชลบุรี 75 คน สำหรับสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดใน กทม. ได้แก่ สถานบันเทิง บ้านและติดจากครอบครัว สถานที่ทำงาน เชื่อมโยงจากต่างจังหวัด และสถานกักตัวทุกประเภท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม. ยังอนุญาตให้ ก.แรงงาน ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนร่วมกับ สธ. ที่สนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ต่อไปได้ แต่ให้เพิ่มมาตรการตามที่ กทม. กำหนด คือ หากตรวจเจอว่าผู้ประกันตนรายใดมีความเสี่ยงสูงหรือใช้สูงให้รับนำส่ง รพ.ทันที ส่วนผู้ที่มิผลเป็นบวกแล้วแสดงอาการจะถูกส่งไปยัง รพ. ในเครือข่ายประกันสังคม ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการจะส่งเข้ารับรักษาที่ Hospitel

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, thailandplus)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยืนยันวัคซีนโควิด 19 ที่ไทยใช้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานได้ ย้ำโควิด 19 จะไม่กลายพันธุ์ หากร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เผยว่า ได้จัด 4 ทีมสนับสนุนการกระจายวัคซีน ได้แก่ ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน ทีมการสื่อสาร ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม และทีมเทคโนโลยีและระบบ เบื้องต้นคลินิกเสริมความงามกว่า 50 บริษัททั่วประเทศ ได้แจ้งความประสงค์ว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยภาครัฐฉีดวัคซีนให้ประชาชนแต่ละพื้นที่

-นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ สธ. อำนวยความสะดวกในการนำเข้าวัคซีน ยา รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ แบบพาสต์แทรกซ์ เปิดให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่นำเข้าสินค้าในกลุ่มดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลรายการสินค้า เอกสารนำเข้า รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ มาได้ล่วงหน้า และเมื่อของถูกนำส่งถึงไทย หากมีความถูกต้องสามารถขนออกไปได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์)

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข หรือแนวทางเตรียมใช้สายด่วน 191 ช่วยประสานข้อมูลรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องศึกษาข้อมูลจากแพทย์ก่อน